



กรมอนามัย
DEPARTMENT OF HEALTH

ภาพข่าวกิจกรรม

ฉบับที่



สำนักสุขภาพอาหารและน้ำ & สำนักส่งเสริมสุขภาพ

สรุปการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) Zoom meeting ในโอกาสสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตาเอ้ม ตำบลนาภา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมกลุ่มอนามัยเด็กวัยเรียนวัยรุ่น อาคาร 7 ชั้น 4 กรมอนามัย

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตาเอ้ม ผ่านระบบ ZOOM Meeting โดยมีนายวิโรจน์ วัชระเกียรติศักดิ์ เลขานุการกรมอนามัย และผู้ปฏิบัติงานโครงการตามพระราชดำริ กพด. กรมอนามัย จำนวน 6 คน เข้าเฝ้าฯ เข้าร่วมติดตามการดำเนินงานดังกล่าว



โอกาสนี้ทรงทอดพระเนตรการสาธิตการสอนการแก้ไขปัญหาวิชาคณิตศาสตร์ และกิจกรรมนักเรียน ได้แก่ กิจกรรมห้องสมุด กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน กิจกรรมห้องพยาบาล กิจกรรมการประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันและอาหารเสริม กิจกรรมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน อาทิ การปลูกพืชผัก/ผลไม้ ประมง และปศุสัตว์ กิจกรรมการอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ การสาวไหมและผลิตกัณฑ์ผ้าไหม และการทำผลิตภัณฑ์จากรังไหม อีกทั้งพร้อมรับฟังการถวายนโยบาย การดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของโรงเรียน ได้แก่ ด้านสุขภาพนักเรียน พบว่า เด็กมีฟันผุ 21 ราย เหงือกอักเสบ 8 ราย แก้ไขโดยจัดกิจกรรมแปรงฟันหลังอาหาร สอนการแปรงฟันอย่างถูกวิธี การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ และให้หลีกเลี่ยงขนมขบเคี้ยว มีเหา 6 ราย แก้ไขโดยกำจัดเหาที่โรงเรียนและที่บ้าน และให้คำแนะนำในการดูแลทำความสะอาดร่างกายแก่นักเรียนและผู้ปกครอง นักเรียนมีสายตาดปกติทุกคน เด็กมีภาวะอ้วน 7 ราย แก้ไขโดยจัดกิจกรรมออกกำลังกายหลังเคารพธงชาติและเดินแอโรบิคหลังเลิกเรียนทุกวัน การให้ความรู้ด้านโภชนาแก่นักเรียนและผู้ปกครอง

การดำเนินการก่อนเปิดเรียนในช่วงสถานการณ์โควิด -19 ผลการประเมินตนเองมีความเสี่ยงต่ำ มีการตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าโรงเรียน ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ การสวมหน้ากากอนามัย และการเว้นระยะห่าง

ข้อมูลการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาในชุมชน พบ โรคอุจจาระร่วง 19 ราย โรคอาหารเป็นพิษ 8 ราย รักษาตามอาการ พร้อมทั้งให้คำแนะนำ ส่งเสริมสุขวิทยาส่วนบุคคล การรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ การจัดการขยะอย่างถูกต้อง และพบโรคตาแดง 8 ราย แนะนำให้ปฏิบัติตนให้ถูกต้อง หลีกเลี่ยงการใกล้ชิดและใช้ของร่วมกับผู้อื่น ห้ามนำมือไปสัมผัสสื่อบางตัว

ด้านน้ำบริโภค ใช้น้ำประปาบาดาล 1 แห่ง มีการปรับปรุงคุณภาพน้ำก่อนนำมาบริโภค ด้วยระบบ Water Softener System คุณภาพน้ำพบการปนเปื้อนของเชื้อแบคทีเรีย น้ำอุปโภคใช้แหล่งน้ำผิวดิน 2 แหล่ง น้ำอุปโภค - บริโภคไม่เพียงพอต่อความต้องการในช่วงหน้าแล้ง ทั้งนี้กรมชลประทานได้แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำโดยก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบกระจายน้ำ และก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยพลังแสงอาทิตย์ พร้อมระบบส่งน้ำ จำนวน 1 แห่ง

ทรงพระราชทานพระราโชวาท เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติงานแก่ครู นักเรียน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง **สาระสำคัญ** มีดังนี้

1. การศึกษาของเด็กควรพยายามให้เด็กได้เรียนหนังสือทุกคน และการอบรมครู ห้องสมุด การศึกษา ได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นอย่างดี
2. การฝึกอาชีพในด้านต่าง ๆ เช่น เกษตร ปศุสัตว์ ประมง ควรมีการขยายผลสู่ชุมชนเพื่อให้เกิดประโยชน์มากขึ้น
3. ด้านสุขภาพอนามัย สุขลักษณะส่วนบุคคล และการดูแลความสะอาดของโรงเรียนและชุมชน เพื่อเพิ่มความปลอดภัยของทุกคนในชุมชน
4. ปัญหาความต้องการของประชาชนในที่ดินทำกินและผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือและหาอาชีพเสริม
5. ทุกหน่วยงานและทุกคนควรช่วยกันปฏิบัติงาน เพื่อให้ทุกอย่างดำเนินงานได้ผลดีขึ้น

กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี